



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บางแคซอย 9 หมู่ที่ 7
ตำบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บางแค ซอย 9 หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 4 เมตร ยาว 489 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 1,956 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ อบต.บางแค เลขที่ 6/2557 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการชั่วคราว ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย กำหนดส่งมอบงาน 30 วัน ราคาากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,197,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๕. ต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน เป็นผลงานสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 598,5๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๕7 ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.โดยมาพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้ หากได้มีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ถือว่าเสมือนว่าได้ยินยอมและรับทราบข้อมูลและคำชี้แจงดังกล่าวแล้ว เมื่อมีอุปสรรค และปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ **31 ตุลาคม 2557 - 10**

พฤศจิกายน 2557 ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ **5 พฤศจิกายน 2557** ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภออัมพวา) ชั้น 2 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ **11 พฤศจิกายน 2๕๕7** ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภออัมพวา) ชั้น ๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

- กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ **11 พฤศจิกายน ๒๕๕7** ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภออัมพวา)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการได้ในราคาชุดละ **1,50๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)** ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค **ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557** หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๗๗๒๕๓๗-๘ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค BANGKAE.GO.THWWW.GPROCUREMENT.GO.TH กรมบัญชีกลาง WWW.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ **31 ตุลาคม ๒๕๕7**

(นายสมศักดิ์ แย้มปิว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค